



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 –
16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานนการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต

เอกสารที่ต้องนำไปยื่นในการสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจ
ของกฎหมายและแสดงว่าได้รับอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาสถาบันก่อนหรือ
ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
2. สำเนาผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript of Records)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. ใบรับรองแพทย์
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวม
หมวก แวนตาดำ แต่งกายชุดสุภาพหรือชุดครูของมหาวิทยาลัย ฯ)
7. เอกสารตาม ข้อ 1 – 4 ต้องนำตัวจริงมาแสดงพร้อมสำเนา (อย่างละ 1 ฉบับ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัย ฯ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.pkru.ac.th

วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง	09.00 – 12.00 น.	คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	13.30 น.	คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สถานที่ในการสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัย ฯ จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

เกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การประกาศผลการสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยประกาศเฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ในกรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาผู้ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่สูงกว่า หากเท่ากันอีกให้ใช้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์ หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้พิจารณาผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ได้รับการบรรจุ)

การบรรจุและการยกเลิกบัญชี

ให้เป็นไปตามประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

(ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	ความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์)	จำนวน อัตรา	อัตราค่าจ้าง
1	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัดงานอาคารสถานที่ และการบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	1. สามารถติดตั้ง ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สื่อการเรียนการสอนเครื่องเสียงต่างๆเพื่อประกอบการ ประชุม สัมมนาหรือฝึกอบรมต่างๆ 2. สามารถเก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ 3. สามารถติดตามรวบรวมและจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 4. สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน เดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 5. สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ ข้อบังคับ หรือวิธีที่ปฏิบัติ	1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ คุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้	1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับ การปฏิบัติงานในตำแหน่ง 2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง 3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ งานในตำแหน่ง	1	ปวส. 13,800 ปวท. 13,010 ปวช. 11,280
2	คนงาน (ชาย) สังกัดงานอาคารสถานที่ และการบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	1. ปฏิบัติงานใช้แรงงานในการยกแบก เคลื่อนย้าย สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ำ และซ่อมบำรุง ระบบประปา 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	1. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านประปา และการซ่อมบำรุงงานทั่วไป	1	10,430